

CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CHO HỌC SINH TẠI ĐIỂM TRƯỜNG TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP THUẬN

Như lời Thủ tướng chính phủ chỉ đạo: “*Đi từng ngõ, gõ từng nhà,...*” trong thời kì nóng bỏng cả thế giới nói chung cả nước nói riêng, tận sâu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta, ai ai cũng nóng lòng theo dõi diễn biến, tìm cách để phòng chống dịch bệnh covid-19 mỗi nguy hiểm của nhân loài. Với nghề giáo hàng ngày đến trường không những dạy kiến thức trong sách vở cho học sinh mà người giáo viên phải cập nhật vấn đề, là tuyên truyền viên cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo v/v tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 khi học sinh đi học lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.

Điểm trường Tiểu học Tân Phú thuộc trường Tiểu học Hiệp Thuận cách trường chính khoảng 10 km, có 03 lớp học trong đó 02 lớp ghép 2A3+3A3, 4A3+5A3 và 01 lớp 1A3, có 5 học sinh điều kiện đường đi lại khó khăn, học sinh không được tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin. Sau thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 học sinh đi học trở lại. Để phòng, chống dịch bệnh covid-19 nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh covid-19 và các quy định khi học sinh đến trường sau thời gian nghỉ dưới nhiều hình thức:

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện cho học sinh khai báo trong thời gian nghỉ lễ đi đến địa phương nào để kịp thời có biện pháp theo dõi và báo cáo kịp thời.

- Mỗi học sinh tự chuẩn bị một bình đựng nước để sử dụng riêng, khăn lau tay, khẩu trang.

- Khi có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

- Sau kì nghỉ lễ trở lại trường nếu học sinh đi từ vùng dịch, ngoài tỉnh về thì báo ngay với cơ quan chức năng, cơ quan y tế để được theo dõi và cách ly kịp thời tránh lây lan ra cộng đồng.

Bên cạnh đó trong thời gian qua nhà trường thường xuyên nhắc nhở thông điệp “5K”, gửi tin nhắn VNPT tới phụ huynh cùng phối hợp, tuyên truyền dưới giờ chào cờ, 15 phút sinh hoạt đầu giờ, tích hợp trong các bài giảng,...về cách phòng chống covid-19.

Qua các thông tin tuyên truyền của nhà trường, được sự ủng hộ nhiệt tình, phối hợp nhịp nhàng, nhiệt tình hưởng ứng của phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức vệ sinh phòng học, khuôn viên trước và sau khi nghỉ lễ. Cũng như đã trang bị các vật dụng, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh tại điểm trường Tiểu học Tân Phú (Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xà phòng rửa tay...)

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho giáo viên và học sinh trước khi vào trường để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh.



Giáo viên tại phân trường Tân Phú thực hiện đo thân nhiệt cho các em học sinh trước khi vào trường.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh covid-19 và các quy định khi học sinh đến trường sau thời gian nghỉ lễ với thông điệp “5K: Khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách”

Rửa tay, một hành động nhỏ và dễ làm, ít tốn kém cần thiết như thế nào trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo vệ sức khỏe của bản thân mỗi ngày.



Thầy giáo Nguyễn Đình Ngọc đang cùng học sinh Tân Phú thực hành rửa tay bằng xà phòng



Học sinh thực hành rửa tay theo 6 bước bằng xà phòng.

Hàng ngày các thầy cô tại phân trường luôn hướng dẫn học sinh việc thực hiện rửa tay bằng xà phòng với nước sạch và sát khuẩn tay để đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Kết hợp bài thể dục giữa giờ theo nhạc về “rửa tay” theo các bước:





Hướng dẫn phòng chống dịch covid-19 được tích hợp trong môn học, hoạt động giáo dục, trải nghiệm, vệ sinh môi trường cũng rất quan trọng và cần thiết vì vi rút covid-19 phát triển nhanh, mạnh ở nhiệt độ ẩm thấp.



Tích hợp giáo dục phòng chống covid-19 trong tiết học

Việc vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm luôn luôn được chú trọng. Các phòng học luôn mở cửa tạo sự thông thoáng, sạch sẽ. Tạo không khí học tập thoải mái, thúc đẩy tinh thần hăng say học tập

Thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, từ nhà đến trường và từ trường về nhà.



Học sinh thực hiện đeo khẩu trang từ trường về nhà

Chính vì lẽ đó việc hướng dẫn phòng chống Covid-19 cho học sinh nói riêng, mọi người nói chung là rất cần thiết và thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và tránh lây lan nếu mỗi chúng ta tự có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch để đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.” Hãy chung tay vì sức khỏe của chính mình và mọi người xung quanh.

Trường Tiểu học Hiệp Thuận thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tạo sự an tâm cho phụ huynh học sinh khi đưa con em đến trường, đảm bảo điều kiện tốt để phục vụ cho công tác dạy và học và tuyên truyền vận động phụ huynh cùng chung tay đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè sắp tới đặc biệt không đi tiếp xúc nhiều người khi không thật sự cần thiết.

Ninh Gia, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Người đưa tin:

Nguyễn Đình Ngọc - Nguyễn Thị Thu Huyền – Phan Thị Thanh Hương
Giáo viên dạy điểm trường Tân Phú - Trường Tiểu học Hiệp Thuận